

คำกล่าวชื่นชม ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่



ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ
ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์

รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายเปรียบเทียบ จาก Southern Methodist University และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางกฎหมาย จาก South Western Legal Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เริ่มต้นการทำงานด้วยรับราชการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตและบริการชุมชน และคณบดีคณะนิติศาสตร์ ตามลำดับ นอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ กรรมการร่างกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และวุฒิสมาชิก ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ เพื่อช่วยเหลือประเทศชาติด้านนิติศาสตร์ ในสถาบันการศึกษารวมถึงองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐบาล และเอกชนมากมาย เช่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรมการท้องเทียว วุฒิสภา คณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา เป็นต้น ขณะเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ได้สร้างผลงานทางวิชาการจำนวนมากมาย เช่น ตำรา งานวิจัย และบทความทางวิชาการ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับและยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านนิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หลายแห่ง

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ ได้ให้คำปรึกษาสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือในการจัดทำและเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนส่งผลให้บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่รู้จักของสังคม จนปัจจุบันยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ความสามารถด้านนิติศาสตร์เพื่อพัฒนางานในองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557